

I. MỘT SỐ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM QUÝ I NĂM 2023

1. Triển khai quán triệt, tuyên truyền và thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, khóa XIII.
2. Tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và thực hiện chuyên đề năm 2023 học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thật sự tiên phong, gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn hiện nay.
3. Quán triệt chủ đề năm 2023 “Dân chủ - Kỷ cương - Đồng thuận - Sáng tạo - Phát triển”.
4. Lãnh đạo phát động phong trào thi đua “Đồng Khởi mới” năm 2023 theo tinh thần Chỉ thị số 01-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
5. Tuyên truyền tình hình kinh tế - xã hội năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023; 10 sự kiện, thành tựu nổi bật của tỉnh Bến Tre trong năm 2022; kỷ niệm 63 năm Ngày Bến Tre Đồng Khởi (17/01/1960 - 17/01/2023); 60 năm Chiến thắng Ấp Bắc (02/01/1963 - 02/01/2023); 50 năm Ngày ký Hiệp định Paris về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam (27/01/1973 - 27/01/2023); 93 năm Ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2023); 110 năm Ngày sinh đồng chí Huỳnh Tấn Phát (15/02/1913 - 15/02/2023); 92 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2023)
6. Phát động Cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch năm 2023
7. Lãnh đạo, tổ chức sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025.
8. Đăng ký xây dựng mô hình “Dân vận khéo” cấp tỉnh.

II. THỰC HIỆN KẾT LUẬN SỐ 01-KL/TW CỦA BỘ CHÍNH TRỊ (Chuyên đề 2023)

Nội dung tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ đảng viên

1. Khái niệm cán bộ, công tác cán bộ

Cán bộ theo định nghĩa Luật cán bộ, công chức “Cán bộ là công dân Việt Nam, được bầu cử, phê chuẩn, bổ nhiệm giữ chức vụ, chức danh theo nhiệm kỳ trong cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội ở trung ương, ở tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, ở huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, trong biên chế và hưởng lương từ ngân sách nhà nước”.

Công tác cán bộ là công việc của Đảng và Nhà nước trong việc xây dựng, đào tạo, bồi dưỡng, quản lý cán bộ bằng việc xây dựng tiêu chuẩn cán bộ; đánh giá cán bộ; quy hoạch cán bộ; đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; luân chuyển, điều động cán bộ; bố trí, sử dụng, bổ nhiệm, đề bạt, khen thưởng, kỷ luật cán bộ, ... nhằm phát huy năng lực đội ngũ cán bộ theo hướng bố trí số lượng hợp lý, nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức và trình độ chuyên môn, nghiệp vụ (vừa hồng vừa chuyên), đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu hoạt động của hệ thống chính trị trong tình hình mới”.

2. Quan điểm của Đảng về cán bộ, công tác cán bộ

Đảng ta nhận thức: Cán bộ và công tác cán bộ giữ vai trò hết sức quan trọng trong sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc. Ngay sau khi Đảng thành lập ngày 3/2/1930, ngày 14/10/1930, tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương khai mạc ở Hương Cảng (Trung Quốc), đã thông qua Luận cương chính trị và các văn kiện quan trọng của Đảng, trong đó có việc quyết định thành lập Bộ Tổ chức, tiền thân của Ban Tổ chức Trung ương ngày nay để đảm trách công tác tổ chức xây dựng Đảng, trong đó có nhiệm vụ quan trọng là thực hiện công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp.

Từ đó cho đến nay, Đảng ta luôn quan tâm đến công tác xây dựng đội ngũ cán bộ, đề ra nhiều chủ trương, chính sách nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ và công tác cán bộ đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ cách mạng trong từng giai đoạn lịch sử. Qua các kỳ đại hội và hội nghị Trung ương, vấn đề cán bộ và công tác cán bộ luôn được Đảng ta đề cập. Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư các khóa đã ban hành nhiều chỉ thị, nghị quyết, quyết định, quy định, kết luận, báo cáo... liên quan đến vấn đề cán bộ nói chung và cán bộ của

một số ngành, cơ quan, lĩnh vực cụ thể nói riêng. Các văn bản nêu bật thực trạng đội ngũ cán bộ, công tác cán bộ trong các giai đoạn khác nhau, đồng thời đề ra mục tiêu, giải pháp để nâng cao hiệu quả hoạt động của cán bộ các cấp.

Thực tiễn cách mạng Việt Nam hơn 92 năm qua cho thấy, mỗi giai đoạn, thời kỳ cách mạng cần có một đội ngũ cán bộ thích ứng, có phẩm chất, năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Trong thời kỳ đổi mới, đòi hỏi cán bộ càng phải có bản lĩnh chính trị vững vàng, có kiến thức, tư duy rộng, năng lực chuyên môn cao... Đại hội VI của Đảng đã khẳng định “Đổi mới cán bộ lãnh đạo các cấp là mắt xích quan trọng nhất mà Đảng ta phải nắm chắc để thúc đẩy những cuộc cải cách có ý nghĩa cách mạng”. Các kỳ đại hội sau này của Đảng đều khẳng định lại vị trí và tầm quan trọng của đội ngũ cán bộ và công tác cán bộ. Nghị quyết Hội nghị Trung ương 3, khóa VIII về chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước, Đảng ta xác định; “Cán bộ là nhân tố quyết định sự thành bại của cách mạng, gắn liền với vận mệnh của Đảng, của đất nước và chế độ, là khâu then chốt trong công tác xây dựng Đảng”.

Từ Đại hội X đến nay, trước những chuyển biến nhanh chóng của thời cuộc, vấn đề cán bộ và công tác cán bộ được Đảng ta đặc biệt chú trọng. Nhiều chủ trương, chính sách, biện pháp quyết liệt đã được ban hành và triển khai thực hiện, nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ, đặc biệt là cấp chiến lược “vừa hồng vừa chuyên”, ngang tầm nhiệm vụ. Hội nghị Trung ương 7, khóa XII ban hành Nghị quyết số 26-NQ/TW về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Nghị quyết đã đánh giá kết quả sau hơn 20 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 3, khóa VIII về chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước và tiếp tục khẳng định: Cán bộ là nhân tố quyết định sự thành bại của cách mạng; công tác cán bộ là khâu “then chốt” của công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ cấp chiến lược là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, là công việc hệ trọng của Đảng, phải được tiến hành thường xuyên, thận trọng, khoa học, chặt chẽ và hiệu quả. Đầu tư xây dựng đội ngũ cán bộ là đầu tư cho phát triển lâu dài, bền vững.

Báo cáo chính trị Đại hội XIII của Đảng tiếp tục nhấn mạnh: Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Hoàn thiện thể chế, quy định về công tác cán bộ, tiêu chuẩn chức danh, tiêu chí, cơ chế đánh giá cán bộ. Xây dựng đội ngũ cán bộ, trước hết là người đứng đầu có bản lĩnh chính trị vững vàng, có đạo đức trong sáng, năng lực nổi bật, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới sáng tạo, dám đương đầu với khó khăn, thử thách, dám hành động vì lợi ích chung, có uy tín cao và thực hiện sự tiên phong gương mẫu, là hạt nhân đoàn kết.

Xây dựng quy định về thẩm quyền, trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác cán bộ và quản lý cán bộ; thực hiện tốt quy định về kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ, chống chạy chức, chạy quyền; xử lý nghiêm minh, đồng bộ kỷ luật đảng, kỷ luật hành chính và xử lý bằng pháp luật đối với cán bộ có vi phạm, kể cả khi đã chuyển công tác hoặc nghỉ hưu.

Tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách tạo động lực cho cán bộ phấn đấu, toàn tâm, toàn ý với công việc. Coi trọng và làm tốt công tác bảo vệ cán bộ, bảo vệ chính trị nội bộ. Kiên quyết phòng, chống các biểu hiện bè phái, “lợi ích nhóm” và lợi dụng các phương tiện thông tin đại chúng để xuyên tạc sự thật, kích động, gây rối, chia rẽ làm mất đoàn kết nội bộ.

Bên cạnh công tác xây dựng cán bộ, Đảng ta đặc biệt quan tâm đến công tác phòng chống những thói hư, tật xấu của cán bộ. Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII và Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, với tinh thần kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị 06 (khóa X), Chỉ thị 03 (khóa XI), Chỉ thị 05 (khóa XII) và Kết luận 01 (khóa XIII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; các Quy định nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp; Quy định 205-QĐ/TW, ngày 23/9/2019 của Bộ Chính trị về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền; Quy định số 37-QĐ/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm; Quy định số 41-QĐ/TW, ngày 03/11/2021 của Bộ Chính trị về việc miễn nhiệm, từ chức đối với cán bộ; Quy định số 50-QĐ/TW, ngày 27/12/2021 của Bộ Chính trị về công tác quy hoạch cán bộ; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng; triển khai quyết liệt công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí... Đồng thời, Đảng ta cũng coi trọng công tác khuyến khích, bảo vệ cán bộ đã ban hành Kết luận số 14-KL/TW, ngày 22/9/2021 của Bộ Chính trị về chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung... Về vấn đề này, tại Hội nghị Văn hoá toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại

hội XIII của Đảng, đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nói: “Phát triển văn hoá là một trong những vấn đề trọng tâm, nổi bật trong Văn kiện Đại hội XIII. Đây là lần đầu tiên trong văn kiện Đại hội, Đảng ta đề cập một cách toàn diện và sâu sắc đến lĩnh vực văn hoá, từ chủ đề Đại hội đến các quan điểm, mục tiêu, định hướng lớn, nhiệm vụ trọng tâm, đột phá chiến lược, nhấn mạnh quan điểm chỉ đạo cốt lõi và xuyên suốt là: "Khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự cường dân tộc và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, của nền văn hoá và con người Việt Nam,... kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại; phát huy tối đa nội lực, tranh thủ ngoại lực, trong đó nguồn lực nội sinh, nhất là nguồn lực con người là quan trọng nhất". Tại Hội nghị toàn quốc của các cơ quan nội chính triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Đồng chí chỉ đạo: Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ có đủ phẩm chất, năng lực, trình độ, uy tín, phục vụ Nhân dân và sự phát triển của đất nước; tăng cường kỷ luật, kỷ cương; cải cách tiền lương, chế độ, chính sách đãi ngộ, tạo môi trường, điều kiện làm việc; khuyến khích, bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới sáng tạo, dám đương đầu với khó khăn, thử thách và quyết liệt trong hành động vì lợi ích chung. Theo đó, phải chú trọng nêu gương những người tốt, việc tốt; ngăn ngừa, cảnh báo, phê phán những việc làm sai trái. Đấu tranh mạnh mẽ chống chủ nghĩa cá nhân, thói ích kỷ vụ lợi, “lợi ích nhóm”.

III. THÔNG TIN ĐỊNH HƯỚNG

1. Thư chúc mừng năm mới của Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bến Tre

Đồng bào, chiến sĩ, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động thân mến!

Mừng Xuân mới Quý Mão 2023, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh thân ái gửi đến đồng bào, đồng chí, quý Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động, cán bộ hưu trí, thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, gia đình có công với nước, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, chiến sĩ, doanh nhân, trí thức, chức sắc các tôn giáo trong tỉnh và những người dân Bến Tre đang sinh sống, công tác, học tập ngoài tỉnh lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất!

Năm 2022, quán triệt chỉ đạo của Đảng và Nhà nước, Nghị quyết của Tỉnh ủy, với tinh thần “Đồng thuận - Sáng tạo - Phát triển”, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân trong tỉnh đã đoàn kết, tận dụng thời cơ phát triển, vượt qua khó khăn, thách thức, đẩy mạnh thi đua “Đồng Khởi mới”, sáng tạo trong cách nghĩ, cách làm, huy động các nguồn lực, thực hiện đạt và vượt hầu hết các chỉ tiêu đề ra. Tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh tiếp tục có nhiều khởi sắc; kinh tế phục hồi và phát triển, tăng trưởng khá cao; cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng; văn hóa – xã hội chuyển biến tích cực; chính trị ổn định; an ninh, trật tự, an toàn xã hội được giữ vững; công tác đối ngoại được tăng cường; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị tiếp tục có nhiều kết quả tốt; hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền được tăng cường; đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân tiếp tục được nâng lên.

Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh ghi nhận và nhiệt liệt biểu dương tinh thần đoàn kết, chủ động, vượt khó, sáng tạo, sự nỗ lực, phấn đấu của các ngành, các cấp và Nhân dân tỉnh nhà; đồng thời, trân trọng cảm ơn các cấp, ngành, cơ quan Trung ương, các doanh nghiệp, các tổ chức và cá nhân trong và ngoài tỉnh đã hỗ trợ, đồng hành, đóng góp tích cực cho sự phát triển toàn diện của tỉnh nhà trong năm qua!

Đồng bào, chiến sĩ, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động thân mến!

Năm 2023 là năm quan trọng, có tính chất quyết định cho việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI. Để thực hiện đạt và vượt các mục tiêu đề ra, chúng ta cần tiếp tục thực hiện có kết quả phương châm “Dân chủ - Kỷ cương - Đồng thuận - Sáng tạo - Phát triển”; đẩy mạnh hơn nữa thi đua “Đồng Khởi mới” tạo thành phong trào thi đua sôi nổi, liên tục trên tất cả các lĩnh vực về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; phát triển kinh tế - xã hội; bảo đảm quốc phòng, an ninh; mở rộng đối ngoại, hợp tác phát triển; đẩy mạnh cải cách hành chính; tập trung cải cách mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh.

Kính chúc toàn thể đồng bào, đồng chí, quý Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động, cán bộ hưu trí, thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, gia đình có công với nước, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, chiến sĩ, doanh nhân, trí thức, chức sắc các tôn giáo trong tỉnh và những người dân Bến Tre đang sinh sống, công tác, học tập ngoài tỉnh luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, an khang, thịnh vượng!

Năm mới, khí thế mới, thắng lợi mới!

XUÂN QUÝ MÃO 2023
TỈNH ỦY, HĐND, UBND, UBMTTQ VIỆT NAM TỈNH BẾN TRE

2. Kỷ niệm 63 năm Ngày Bến Tre Đồng Khởi (17/01/1960 - 17/01/2023)

BẾN TRE KHÁT VỌNG ĐI LÊN TỪ PHONG TRÀO “ĐỒNG KHỞI MỚI”

Với niềm tự hào là “Quê hương Đồng Khởi”, Đảng bộ, Chính quyền và Nhân tình nhà đã kế thừa, giữ gìn và phát huy truyền thống anh dũng, ý chí quật khởi, tự lực tự cường, sáng tạo vươn lên, luôn phấn đấu cao nhất để hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ xây dựng, phát triển quê hương.

Từ phong trào “Đồng khởi” năm xưa đến “Đồng khởi mới” hôm nay

Cùng với việc thường xuyên quan tâm tuyên truyền, giáo dục truyền thống yêu nước, đấu tranh cách mạng và phong trào Đồng khởi 1960, tháng 12-1997 Tỉnh ủy ban hành Nghị quyết 07 về tổ chức kỷ niệm những ngày lịch sử lớn năm 2000, phát động phong trào “Đồng khởi mới” đẩy mạnh công nghiệp hóa - hiện đại hóa, đẩy lùi nghèo nàn và lạc hậu. Đây chính là nét sáng tạo riêng của Bến Tre trong việc cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội VI Đảng bộ tỉnh và Nghị quyết Đại hội VIII của Đảng.

Đến năm 2001, để triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội VII Đảng bộ tỉnh và Nghị quyết Đại hội IX của Đảng, Tỉnh ủy đã phát động tiếp tục đẩy mạnh cuộc “Đồng khởi mới” đi vào chiều sâu trong sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn, nhằm đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng kinh tế, chú trọng các mũi đột phá, tập trung tăng tốc, tạo sự chuyển biến cơ cấu kinh tế theo hướng hiện đại.

Tiếp đó, ngày 07/01/2015, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Chỉ thị số 16-CT/TU về phát động phong trào thi đua “Đồng khởi mới” với 3 khâu đột phá là xây dựng đô thị, xây dựng nông thôn mới và xây dựng Đảng; sau đó, ngày 28/4/2016, Tỉnh ủy đã triển khai Chương trình 10 - CTTr/TU về Đồng khởi khởi nghiệp và Phát triển doanh nghiệp nhằm thúc đẩy khởi nghiệp và phát triển doanh nghiệp.

Ngày 17/10/2020, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị 01- CT/TU về phát động Phong trào thi đua “Đồng Khởi mới” giai đoạn 2020-2025, tầm nhìn đến năm 2030. Trong đó, đặc biệt là xác định được nội dung thi đua “Hai chân, Ba Mũi” rất rõ ràng. Phương thức thực hiện chủ đạo là tổ chức phát động rộng rãi trong nội bộ và Nhân dân. Trong nội bộ, bảo đảm có 100% tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị đăng ký nội dung thi đua theo hướng “ngành ngành thi đua”; yêu cầu cần xác định mục tiêu cụ thể, rõ thời gian hoàn thành; quá trình triển khai thực hiện, phải có sự phân công nhiệm vụ cụ thể và thường xuyên kiểm tra, đôn đốc với tinh thần đồng lòng, đồng loạt để đạt kết quả cao nhất. Trong Nhân dân, cần tạo được phong trào “nhà nhà thi đua, người người thi đua”.

Để tiếp tục phát huy những kết quả của năm 2021, đồng thời triển khai thực hiện tốt chủ đề “Đồng thuận - Sáng tạo - Phát triển” theo Nghị quyết số 08-NQ/TU của Tỉnh ủy; Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã lãnh đạo triển khai thực hiện phong trào thi đua “Đồng Khởi mới” năm 2022 với những nội dung thi đua cụ thể toàn diện trên các lĩnh vực. Ở lĩnh vực xây dựng Đảng, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức gắn với việc đấu tranh, ngăn chặn và đẩy lùi có hiệu quả tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyên hóa”. Tập trung xây dựng, tăng số lượng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh; tăng số lượng gương tập thể và cá nhân điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; giảm số tổ chức đảng yếu kém, giảm đảng viên buông bỏ công tác ở cơ sở; giảm đảng viên vi phạm, bị xử lý kỷ luật. Thi đua xây dựng chi bộ, đảng bộ trong sạch, vững mạnh; riêng các huyện ủy, thành ủy tiếp tục thi đua xây dựng chi bộ ấp, khu phố trong sạch, vững mạnh toàn diện.

Đẩy mạnh xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện; nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính quyền các cấp; củng cố, nâng cao hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội ở cơ sở; tuyên truyền, vận động Nhân dân đồng thuận, hưởng ứng thực hiện chủ trương, xây dựng các công trình, dự án của tỉnh và tích cực tham gia đóng góp xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Phát triển kinh tế - xã hội, tập trung triển khai thực hiện tốt “Mục tiêu kép”: vừa khẩn trương phục hồi, phát triển nhanh và bền vững kinh tế - xã hội; vừa phòng, chống, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19 theo hướng thích ứng an toàn, linh hoạt; nỗ lực, quyết liệt triển khai công việc ngay từ đầu năm; phấn đấu thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu kinh tế - xã hội. Đột phá mạnh mẽ trong xây dựng các khu, cụm công nghiệp; xây dựng nông thôn mới, tập trung huy động nguồn lực xã hội hóa hoàn thiện hệ thống giao thông nông thôn; phát triển đô thị; giảm nghèo, thoát nghèo bền vững theo mục tiêu “Xã không có hộ nghèo tiến tới huyện không có hộ nghèo, tăng số hộ có thu nhập tốt”. Xây dựng con người Bến Tre phát triển toàn diện; gia đình hạnh phúc, tiến bộ.

Phương châm “Hai chân, Ba mũi” đạt nhiều kết quả tích cực

Sau 02 năm triển khai thực hiện, phong trào thi đua “Đồng Khởi mới” ngày càng tạo được sự lan tỏa tích cực trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân. “Hai chân”: Về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị: tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới, nâng cao hiệu quả học tập, quán triệt, cụ thể hóa thực hiện nghị quyết của Đảng, nhất là Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI và các văn bản cụ thể hóa; thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/TU của Tỉnh ủy về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; xây dựng đội ngũ cán bộ ngang tầm nhiệm vụ. Lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức đợt sinh hoạt chính trị về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị theo hướng dẫn của Trung ương và sinh hoạt tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam”.

Xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh, toàn tỉnh có 262/966 chi bộ ấp, khu phố được công nhận chi bộ trong sạch, vững mạnh toàn diện; 183/2.610 chi bộ trực thuộc đã tổ chức đại hội; Đảng bộ Quân sự tỉnh và Bộ đội Biên phòng tỉnh đã hoàn thành đại hội chi bộ trực thuộc. Xây dựng tính nêu gương, rèn luyện người đảng viên, công chức tiêu biểu, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên thực hiện nghiêm các quy định của Đảng về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là ủy viên ban thường vụ, thường trực và cấp ủy viên các cấp.

Về phát triển kinh tế - xã hội, GRDP năm 2021 đạt 1,33%; ước năm 2022 đạt 7,33%; GRDP bình quân đầu người 44,3 triệu đồng/người năm 2021, ước tính tăng lên 49,1 triệu đồng/người trong năm 2022. Tỉnh đã triển khai đồng bộ các giải pháp huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, tạo điều kiện cho các thành phần kinh tế tham gia với nhiều hình thức phù hợp nhằm giảm tỷ trọng vốn đầu tư từ ngân sách Nhà nước; tăng cường hỗ trợ phát triển doanh nghiệp; không ngừng cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thu hút doanh nghiệp nước ngoài vào đầu tư tại tỉnh; đồng thời, đã mời gọi và thu hút được một số nhà đầu tư có uy tín, tiềm lực đến nghiên cứu, tìm hiểu để xúc tiến đầu tư các dự án lớn, nhất là các dự án điện gió, điện mặt trời. Toàn tỉnh đã công nhận 80/142 xã đạt chuẩn xã Nông thôn mới, 20 xã đạt chuẩn xã Nông thôn mới nâng cao, 23 xã đạt 15-18 tiêu chí, 39 xã đạt 10-14 tiêu chí và không có xã đạt dưới 10 tiêu chí; trung bình đạt 16,74 tiêu chí/xã. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện các quy hoạch phát triển đô thị đã được phê duyệt. Đến nay, trên địa bàn tỉnh có 01 đô thị loại II, 03 đô thị loại IV, 20 đô thị loại V; phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch xây dựng vùng huyện, quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết 03 dự án đầu tư khu đô thị, chủ trương lập quy hoạch các khu chức năng; lập đề án công nhận các xã đạt chuẩn đô thị loại V. Phần đầu diện tích dự án đầu tư phát triển đô thị được triển khai trong năm 2022 là 150 ha, hiện có 03 dự án đã chọn được nhà đầu tư đang triển khai quy trình đầu tư xây dựng, với quy mô 125,7 ha.

“Ba mũi” đạt nhiều kết quả tích cực, mũi về cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua, đồng hành và hỗ trợ cùng doanh nghiệp, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh thi đua xây dựng và phát triển cộng đồng doanh nghiệp. Các hoạt động xúc tiến, thu hút đầu tư được triển khai thực hiện hiệu quả theo đúng kế hoạch, đặc biệt là sự kiện ký kết thỏa thuận hợp tác đầu tư giữa tỉnh với 10 tập đoàn lớn hàng đầu cả nước về nhiều lĩnh vực.

Mũi về huy động vốn đầu tư, phát triển hạ tầng: Huy động vốn đầu tư phát triển toàn xã hội ước đạt 22.720 tỷ đồng, tăng 13,4% so cùng kỳ, đạt 94,67% kế hoạch. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác đầu tư xây dựng cơ bản từ tỉnh đến cơ sở; kịp thời phân bổ và điều chỉnh vốn, tập trung tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân các dự án đầu tư công năm 2022; ước đến cuối năm giải ngân đạt 100% kế hoạch vốn; công tác giải phóng mặt bằng được tập trung thực hiện, nhất là các công trình, dự án trọng điểm. Đến nay, trên địa bàn tỉnh có 05 dự án điện gió phát điện thương mại với công suất 93,05 MW.

Mũi về phát triển nguồn nhân lực, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt Đề án Phát triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bến Tre giai đoạn 2020-2025, tầm nhìn 2030 nhằm đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh trong thời gian tới. Tập trung hoàn thành công tác quy hoạch cán bộ giai đoạn 2025-2030, chú trọng tạo nguồn cán bộ trẻ, nữ; đào tạo bồi dưỡng nguồn nhân lực; xây dựng bộ máy tinh gọn hoạt động hiệu lực, hiệu quả và thực hiện tốt công tác tinh giản biên chế.

Qua 2 năm thực hiện phong trào thi đua, các huyện, thành phố đã xây dựng được 96 điển hình. Đảng bộ Bộ đội Biên phòng xây dựng 07 điển hình. Đảng bộ Quân sự, Đảng bộ Công an tỉnh và Đảng bộ Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh mỗi đơn vị xây dựng được 04 điển hình.

“Hiệu đúng - Nhận thức sâu - Đồng thuận cao - Tích cực hưởng ứng thực hiện”

Sau 02 năm triển khai thực hiện, bước đầu đã tạo được phong trào thi đua sôi nổi trong cả hệ thống chính trị và Nhân dân. Tuy nhiên, vẫn còn một số cấp ủy còn lúng túng trong việc xác định nội dung đầu việc và các

nhiệm vụ, giải pháp thực hiện. Tinh thần Đồng khởi chưa được phát huy mạnh mẽ và lan tỏa rộng rãi; chưa thật sự tạo được khí thế thi đua “Đồng Khởi mới” theo phương châm “Hai chân - Ba mũi” trong giai đoạn mới.

Phong trào thi đua “Đồng Khởi mới” chưa thật sự đi vào chiều sâu; chưa thu hút được sự tham gia của Nhân dân. Một số cơ quan, đơn vị, địa phương, chọn nội dung thi đua theo phương châm “Hai chân - Ba mũi” chưa bám sát chức năng, nhiệm vụ, chưa thật sự phù hợp với đặc điểm tình hình và yêu cầu nhiệm vụ chính trị, thiếu trọng tâm, đột phá, sáng tạo.

Để phong trào thi đua “Đồng khởi mới” thật sự đi vào cuộc sống, thời gian tới các cấp ủy Đảng, chính quyền cần tập trung thực hiện tốt các nội dung sau

Thứ nhất, tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy trong quán triệt, triển khai cụ thể hóa thực hiện và tuyên truyền sâu rộng Chỉ thị số 01-CT/TU làm cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân thật sự “Hiểu đúng - Nhận thức sâu - Đồng thuận cao - Tích cực hưởng ứng thực hiện”.

Phát huy mạnh mẽ vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý, người đứng đầu và cấp phó người đứng đầu; khơi dậy ý chí tự lực tự cường và khát vọng vươn lên của Nhân dân Bến Tre nhằm đưa phong trào thi đua đi vào thực chất. Chủ động, tập trung xây dựng kế hoạch phát động “Học tập điển hình, bắt kịp điển hình, vượt điển hình”, tạo phong trào thi đua đồng bộ trong hệ thống chính trị và toàn xã hội trong năm 2023 và những năm tiếp theo; tiếp tục duy trì, xây dựng, nhân rộng chi bộ ấp, khu phố trong sạch vững mạnh toàn diện.

Thứ hai, lãnh đạo, chỉ đạo đa dạng hoá hình thức thông tin tuyên truyền, phát động phong trào thi đua “Đồng Khởi mới” trong Nhân dân và những kết quả 02 năm thực hiện để tiếp tục cổ vũ, động viên, tạo thành phong trào rộng rãi với những nội dung cụ thể, thiết thực gắn với kỷ niệm ngày “Bến Tre Đồng khởi”.

Thứ ba, các cơ quan tham mưu, giúp việc các cấp cần chủ động, sáng tạo, tích cực hơn trong việc định hướng, hỗ trợ các cấp, các ngành, nhất là cấp cơ sở tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện Chỉ thị số 01-CT/TU. Huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, đồng thuận, đồng bộ, đồng loạt tạo khí thế thi đua “Đồng Khởi mới” trong tình hình mới. Trong đó, hệ thống chính trị làm nòng cốt, tạo tiền đề, định hướng, tạo động lực để tiếp tục khơi dậy và phát huy ý chí, khát vọng vươn lên của cán bộ, đảng viên và Nhân dân, lan tỏa mạnh mẽ phong trào thi đua “Đồng Khởi mới” trong mọi lĩnh vực đời sống kinh tế, xã hội.

Tăng cường công tác phối hợp giữa chính quyền với Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp khảo sát, đánh giá tình hình, kết quả thực hiện; kịp thời tham mưu đề xuất cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thực hiện. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các tổ chức thành viên, đoàn viên, hội viên và Nhân dân tích cực tham gia, hưởng ứng phong trào thi đua “Đồng Khởi mới”, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, Ngày Chủ nhật nông thôn mới và nội dung “Ngành ngành thi đua, nhà nhà thi đua, người người thi đua” thật sôi nổi và hiệu quả. Phát huy vai trò giám sát và phản biện xã hội đối với các nội dung thi đua và kết quả thực hiện các nội dung thi đua trên từng lĩnh vực, ở từng cấp, từng ngành.

Thứ tư, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, khảo sát, theo dõi việc tuyên truyền, phát động và triển khai thực hiện Chỉ thị số 01-CT/TU ở các cấp, các ngành; chú trọng thực hiện thường xuyên công tác kiểm tra, giám sát của tổ chức đảng đối với cán bộ, đảng viên trong thực hiện Chỉ thị số 01-CT/TU. Chú trọng bình chọn “Điển hình”, biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị số 01-CT/TU để đề xuất cấp thẩm quyền biểu dương, khen thưởng.

Phong trào Đồng khởi diễn ra cách nay đã 62 năm, nhưng điều phần khởi là ngọn lửa “Đồng khởi” 1960 vẫn bền bỉ cháy trong lòng của những người con sinh ra và lớn lên, cũng như những người đã từng công tác, gắn bó trên quê hương ba dãy cù lao. Niềm tự hào về truyền thống anh hùng trở thành động lực to lớn, thôi thúc mọi người chung tay hành động, tích cực hưởng ứng và có những đóng góp thiết thực cho các phong trào hành động cách mạng tình nhà.

Hồ Thị Hoàng Yến - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh

3. Tiến độ 11 công trình, dự án trọng điểm theo Nghị quyết Đại hội XI của Đảng bộ tỉnh

Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư, tiến độ thực hiện 11 công trình, dự án (DA) trọng điểm theo Nghị quyết Đại hội XI của Đảng bộ tỉnh đến tháng 11-2021 đảm bảo các đầu việc kế hoạch đề ra. Xếp đầu tiên là DA Xây dựng cầu Rạch Miễu 2. Đây là DA có vai trò đặc biệt quan trọng trong thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh nói riêng, khu vực đồng bằng sông Cửu Long nói chung.

DA Xây dựng cầu Rạch Miễu 2 hoàn thành và đưa vào sử dụng sẽ giúp việc lưu thông tại cửa ngõ ra vào tỉnh nhanh chóng và thuận lợi hơn; giảm thời gian hành trình, tiết kiệm chi phí cho các phương tiện lưu thông (rút ngắn khoảng cách xuống 80km so với tuyến quốc lộ 1 hiện hữu khi di chuyển từ Cà Mau về TP. Hồ Chí

Minh và ngược lại). Trong tháng 12-2021 sẽ thực hiện cắm mốc giải phóng mặt bằng. DA Đường gom đường vào cầu Rạch Miễu 2, Ban Quản lý DA đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh đang đẩy nhanh tiến độ vừa giải phóng mặt bằng, vừa giải tỏa đền bù.

Hiện DA Hệ thống thủy lợi Bắc Bến Tre (giai đoạn 1) tiến độ thực hiện đạt hơn 98% giá trị hợp đồng, các công cơ bản hoàn thành chuẩn bị tổng nghiệm thu đưa vào sử dụng.

DA Hệ thống thủy lợi Nam Bến Tre, kế hoạch vốn năm 2021 bố trí 88,9 tỷ đồng, hiện đã giải ngân trên 48 tỷ đồng. Mặt bằng thi công gói thầu số 4 còn vướng 1 trường hợp khiếu nại giá đền bù chưa bàn giao mặt bằng (công Cả Ráng Giữa).

Tiểu DA 4 (cơ sở hạ tầng phục vụ phát triển sinh kế bền vững cho người dân vùng ven biển Ba Tri nhằm thích ứng với biến đổi khí hậu - vay vốn WB), hợp phần xây dựng, gồm: Đang triển khai xây dựng đồng loạt 5 công, đạt khoảng 34% khối lượng. Gói thầu nạo vét 4 kênh chuẩn bị ký hợp đồng trong tháng 11-2021. Hợp phần sinh kế, gồm: Thực hiện các mô hình sinh kế, hiện đang trong quá trình hoàn thiện trình Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) phê duyệt phiếu điều tra, kế hoạch giám sát và đánh giá làm cơ sở thu thập số liệu báo cáo. Dự kiến tiếp tục tập huấn kỹ thuật trong tháng 11-2021. Một số gói thầu trong hợp phần sinh kế có việc khảo sát, lập thiết kế trồng rừng 89ha, hỗ trợ chứng nhận 350ha tôm sinh thái, lắp đặt 6 trạm quan trắc, tư vấn đánh giá và cấp chứng nhận tôm sinh thái, xây dựng 150 nhà vệ sinh.

Tiểu DA 5 (Cơ sở hạ tầng phục vụ phát triển sinh kế bền vững cho người dân vùng ven biển Thạnh Phú nhằm thích ứng với biến đổi khí hậu) có gói thầu: Xây dựng thương hiệu và chỉ dẫn địa lý cho con nghêu, tư vấn hỗ trợ chứng nhận VietGAP cho 120ha xoài, lắp đặt 6 trạm quan trắc môi trường... Kế hoạch vốn năm 2021 là 162,541 tỷ đồng. Giá trị giải ngân vốn Tiểu DA 4 và 5 kế hoạch năm 2021, đến thời điểm báo cáo là 41/162 tỷ đồng, đạt 25,37% kế hoạch vốn.

Hiện DA Trạm bơm nước thô Cái Bè và hệ thống tuyến ống truyền tải đang trong giai đoạn xác định nhu cầu đất để thực hiện DA làm cơ sở xác định rõ thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư. Theo công văn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư vào tháng 5-2021, việc xác định thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư do UBND tỉnh Tiền Giang, Bến Tre, Long An và nhà đầu tư xác định, nhất là về nhu cầu giao đất, cho thuê đất trên địa bàn 3 tỉnh. Sở Xây dựng đã trình UBND tỉnh về việc xem xét nhu cầu sử dụng đất đai trên địa bàn tỉnh phục vụ DA, toàn bộ tuyến ống truyền tải nước thô thuộc DA nằm trên địa bàn tỉnh được lắp đặt trong phạm vi đất dành cho đường bộ của các tuyến đường hiện hữu. Do đó, DA không có nhu cầu đề nghị Nhà nước giao đất, cho thuê đất trên địa bàn tỉnh để phục vụ khai thác, vận hành.

Hiện trên địa bàn tỉnh có 4/19 DA phát triển đô thị đã được HĐND tỉnh thông qua; đã lựa chọn nhà đầu tư và cấp chủ trương đầu tư, với tổng diện tích 213ha. Trong đó, 1 DA hoàn thành xong quy hoạch chi tiết 1/500; 1 DA kiểm kê, lên phương án giải phóng mặt bằng. Dự kiến đến cuối năm 2021, có 4 DA triển khai, với 213ha, khả năng hoàn thành hơn 150ha.

Hiện có 19/45 DA điện gió (gồm giai đoạn 2 - 3 của các DA trước đó) đã được bổ sung vào quy hoạch; trong đó 15 DA đã triển khai thi công, với tổng công suất 847MW; 11 DA chuẩn bị lắp đặt tua-bin với công suất khoảng 427MW. Dự kiến đến cuối năm 2021, có tổng cộng 188MW được đấu nối vào lưới điện.

Hiện Sở Giao thông vận tải đang tiếp tục phối hợp với các sở ngành, địa phương và đơn vị liên quan tham mưu UBND tỉnh đưa vào Quy hoạch tổng thể tỉnh Bến Tre thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Đồng thời, phối hợp với đơn vị tư vấn lập hồ sơ báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư DA Tuyến đường bộ ven biển - giai đoạn 1.

Hoàn thiện dự thảo kế hoạch phát triển mới 5 ngàn DN và 100 DN dẫn đầu trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2025. Dự kiến hoàn thành dự thảo kế hoạch trình UBND tỉnh ký ban hành trong tháng 11-2021.

Ngày 15-10-2021, tại Kỳ họp lần thứ 13 khóa IV, Hội đồng Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh đã thông qua Đề án phát triển Phân hiệu Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh tại tỉnh thành trường đại học thành viên với tên gọi Trường Đại học Tây Nam Bộ.

Ngày 23-9-2021, UBND tỉnh đã thông qua thành viên UBND tỉnh nội dung Tờ trình số 1721/TTr-SVHTTDL của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trình phê duyệt điều chỉnh 2 nội dung trong Đề án Làng Văn hóa du lịch Chợ Lách (phần diện tích và quy hoạch phân khu). Xây dựng Trung tâm Cây giống, hoa kiểng Chợ Lách đã hoàn thành báo cáo Đề án hợp nhất Trung tâm Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao (Sở NN&PTNT) và Khu Công nghệ sinh học Cái Môn (Sở Khoa học và Công nghệ). Hiện đề án được xây dựng xong, ngày 18-10-2021 đã họp thông qua thành viên UBND tỉnh. Hiện Sở NN&PTNT đang tiếp tục hoàn chỉnh lại theo các ý kiến góp ý.

Khu công nghiệp Phú Thuận, lũy kế đã phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư với kinh phí 1.342 tỷ đồng (trong đó, chi bồi thường hộ dân 1.309 tỷ đồng; chi phí phục vụ giải phóng mặt bằng 32 tỷ đồng). Ban Quản lý DA Khu công nghiệp đã giải ngân 1.175 tỷ đồng và đã chi trả cho các hộ dân 1.126/1.175 tỷ đồng. Tổng diện tích đất đã bồi thường khoảng 148,18/216,2ha, đạt khoảng 68,54% diện tích. Hiện chủ đầu tư đang đôn đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng.

Thạch Thảo – Báo Đồng Khởi (tổng hợp)

IV. THÔNG TIN THAM KHẢO

1. Tổ chức tốt các hoạt động nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023

Đề thực hiện tốt Chỉ thị số 19-CT/TW, ngày 18/11/2022 của Ban Bí thư về tổ chức Tết Quý Mão năm 2023; chuẩn bị tốt các điều kiện phục vụ Nhân dân đón mừng năm mới 2023 và vui Xuân, đón Tết Nguyên đán Quý Mão lành mạnh, an toàn, tiết kiệm; đồng thời, triển khai có hiệu quả kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, bảo đảm an toàn phòng, chống dịch bệnh, nhất là dịch bệnh COVID-19; Ban Thường vụ Tỉnh ủy đề nghị các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Phát huy truyền thống đại đoàn kết, tinh thần “tương thân, tương ái” của dân tộc, thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân. Quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức tốt việc thăm hỏi, chúc Tết thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, gia đình có công với nước, cán bộ lão thành cách mạng, Mẹ Việt Nam Anh hùng, nhân sĩ, trí thức, văn nghệ sĩ, chức sắc tôn giáo tiêu biểu, các đơn vị lực lượng vũ trang và các lực lượng làm nhiệm vụ trong những ngày Tết, nhất là ở vùng khó khăn, địa bàn phức tạp về an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội.

Tổ chức chăm lo các gia đình chính sách, hộ nghèo, cận nghèo; hộ có hoàn cảnh khó khăn, bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19; người dân các địa phương bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh; công nhân, người lao động làm việc tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, các doanh nghiệp, nhất là người bị mất việc làm,... bảo đảm mọi nhà, mọi người đều được vui Xuân, đón Tết.

2. Thực hiện tốt công tác quản lý và tổ chức lễ hội theo đúng tinh thần Chỉ thị số 41-CT/TW, ngày 05/02/2015 của Ban Bí thư khoá XI, bảo đảm các hoạt động lễ hội, vui xuân, kỷ niệm ngày truyền thống, hội nghị tổng kết năm, gặp mặt đầu năm, Tết trồng cây,... thiết thực, an toàn, tiết kiệm, phù hợp với nếp sống văn minh, truyền thống văn hoá của dân tộc và phong tục, tập quán tốt đẹp của từng địa phương. Lãnh đạo các địa phương căn cứ vào tình hình thực tiễn, quyết định việc tổ chức bắn pháo hoa chào mừng năm mới 2023 và Tết Nguyên đán Quý Mão phù hợp với điều kiện, khả năng của địa phương, bảo đảm an toàn, tiết kiệm, không sử dụng ngân sách Nhà nước.

3. Chỉ đạo tổ chức đón Tết cổ truyền vui tươi, phấn khởi nhưng phải bảo đảm an toàn, tiết kiệm. Không tổ chức thăm, chúc Tết cấp trên và lãnh đạo các cấp; nghiêm cấm biếu, tặng quà Tết cho lãnh đạo các cấp dưới mọi hình thức; chỉ dự lễ chùa, lễ hội khi được phân công; không tham gia các hoạt động mê tín dị đoan; không sử dụng ngân sách Nhà nước, phương tiện, tài sản công trái quy định vào các hoạt động lễ hội, vui chơi,... Cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp uỷ, tổ chức đảng phải thật sự nêu gương trong việc thực hiện vui Xuân, đón Tết lành mạnh, an toàn, tiết kiệm.

Thực hiện nghiêm Quy định số 37-QĐ/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII về những điều đảng viên không được làm và Quy định số 272-QĐ/TU ngày 22/10/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, công chức, viên chức là đảng viên và tiêu chí đánh giá thực hiện trách nhiệm nêu gương.

4. Kiểm tra, giám sát chặt chẽ, bảo đảm tốt công tác an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường, phòng, chống dịch bệnh, đặc biệt là dịch bệnh COVID-19, cúm, sốt xuất huyết, đậu mùa khi,.... Tăng cường công tác dự báo và quản lý thị trường, ổn định giá cả, bảo đảm cân đối cung - cầu hàng hoá, dịch vụ, bảo đảm xăng dầu, các mặt hàng thiết yếu; kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm mọi hành vi gian lận thương mại, sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng, đầu cơ, tích trữ, đẩy giá hàng hoá tăng cao bất thường để thu lợi bất chính. Chủ động có kế hoạch bảo đảm đủ phương tiện vận chuyển hàng hoá và phục vụ Nhân dân, kiều bào ta từ nước ngoài về quê đón Tết đi lại thuận tiện, an toàn.

Có kế hoạch cụ thể, bố trí cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên trực Tết, kịp thời xử lý, giải quyết hiệu quả mọi công việc, tình huống phát sinh; thực hiện nghiêm chế độ thông tin, báo cáo trong dịp nghỉ Tết; việc tổ chức các hoạt động tập trung đông người cần lưu ý bảo đảm yêu cầu phòng, chống dịch; khẩn trương trở lại làm việc ngay sau khi kết thúc thời gian nghỉ Tết theo quy định; phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ ngay từ

những tháng đầu năm.

5. Chú trọng công tác bảo đảm quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội, an toàn không gian mạng. Chủ động phòng ngừa, phát hiện sớm, sẵn sàng phương án ngăn chặn, xử lý hiệu quả các tình huống phức tạp xảy ra, không để bị động, bất ngờ; bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc. Tăng cường các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả đối với các loại tội phạm, vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội; xử lý nghiêm các vi phạm, bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu, công trình trọng điểm, các sự kiện chính trị, đối ngoại, văn hoá - xã hội của tỉnh. Tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, nhất là các địa điểm cửa ngõ của tỉnh (Cầu Rạch Miễu, Bến phà tạm Rạch Miễu,...); phòng, chống cháy, nổ. Thực hiện nghiêm các quy định về quản lý, sử dụng pháo và vật liệu nổ.

6. Các cấp uỷ, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội khẩn trương hoàn thành việc tổng kết công tác năm 2022 trước ngày 10/01/2023 (ưu tiên tổ chức hội nghị trực tuyến, chỉ trực tiếp khi cần thiết) để tập trung chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị năm 2023 và chăm lo Tết cho Nhân dân; nghiêm túc quán triệt và tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả nội dung chỉ đạo tại Công văn này, góp phần thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ đề ra.

7. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh và các cơ quan liên quan chỉ đạo, hướng dẫn, tăng cường tuyên truyền về những thành tựu của tỉnh, các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân, hoạt động văn hoá, thể thao, lễ hội trong dịp Tết; nâng cao ý thức tự giác của toàn dân trong phòng, chống dịch bệnh COVID-19, thực hiện các quy định về an toàn giao thông, sử dụng pháo và vật liệu nổ; phòng, chống dịch bệnh; chủ động đấu tranh phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, xuyên tạc, làm thất bại mọi âm mưu phá hoại của các thế lực thù địch.

Ban Biên tập

2. Cán bộ, đảng viên thực hiện việc nghiêm khắc với chính mình theo tư tưởng Hồ Chí Minh

Với quan niệm, “Cán bộ là gốc của mọi công việc”; “là nhịp cầu nối liền giữa Đảng, Chính phủ với nhân dân”, “là sợi dây chuyền của bộ máy”, Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm tới việc xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên một cách toàn diện về bản lĩnh chính trị, đạo đức cách mạng, năng lực và phong cách công tác. Chăm lo giáo dục, rèn luyện cán bộ đảng viên về ý thức tự giác tu dưỡng rèn luyện bản thân, Hồ Chí Minh yêu cầu mỗi người phải thực hiện nghiêm khắc với chính mình.

Thực hiện nghiêm khắc với chính mình đòi hỏi người cán bộ, đảng viên “luôn luôn tự kiểm điểm, tự phê bình, những lời mình đã nói, những việc mình đã làm, để phát triển điều hay của mình, sửa đổi khuyết điểm của mình”. Đó là quá trình tự quan sát, theo dõi, phát hiện, xem xét, đánh giá, kiểm điểm về lời nói và hoạt động của người đảng viên trong mối quan hệ với công việc, với người khác và với chính mình. Đó cũng chính là năng lực tự kiểm tra, giám sát trong thực hiện những chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương, trong việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị và trong việc thực hiện “bổn phận” của người đảng viên.

Nghiêm khắc với chính mình là yêu cầu đối với cán bộ, đảng viên bởi “mỗi con người đều có thiện và ác ở trong lòng”, nghiêm khắc với chính mình sẽ góp phần giúp cho phần tốt ở trong mỗi con người nảy nở như hoa mùa Xuân và phần xấu bị mất dần đi. Đặc biệt, khi Đảng trở thành đảng cầm quyền, đảng viên thường nắm giữ những vị trí quan trọng trong các cơ quan Đảng và Nhà nước, yêu cầu này càng có ý nghĩa quan trọng hơn nữa bởi đứng trước những khó khăn, thử thách cũng như những cám dỗ về tiền tài, danh lợi, cán bộ, đảng viên dễ bị suy thoái, biến chất, có thể nhanh chóng rơi vào chủ nghĩa cá nhân - kẻ thù nguy hiểm của mỗi cá nhân và tổ chức đảng. Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: “Cán bộ các cơ quan, các đoàn thể, cấp cao thì quyền to, cấp thấp thì quyền nhỏ. Dù to hay nhỏ, có quyền mà thiếu lương tâm là có dịp đục khoét, có dịp ăn của đút, có dịp “dĩ công vi tư””.

Trong khi với chính mình phải thực hiện nghiêm khắc thì trong quan hệ với người khác, Hồ Chí Minh yêu cầu phải luôn khoan dung, độ lượng và tôn trọng mọi người. Quan điểm này thể hiện tinh thần nhân văn sâu sắc.

Trong tư tưởng Hồ Chí Minh, thực hiện nghiêm khắc với chính mình, mỗi cán bộ, đảng viên phải không tự cao, tự đại, luôn chịu khó học tập, cầu tiến bộ, luôn tự kiểm để phát triển điều tốt, khắc phục điều dở của bản thân; đối với người, luôn giữ thái độ chân thành, khiêm tốn, đoàn kết, thật thà, không dối trá, lừa lọc, khoan dung, độ lượng; đối với việc, dù trong hoàn cảnh nào cũng phải giữ nguyên tắc “dĩ công vi thượng”, đặt việc công lên trên, lên trước việc tư,... Đây là yêu cầu thường xuyên, liên tục để mỗi cán bộ, đảng viên ngày càng hoàn thiện mình hơn, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ cách mạng của mỗi thời kỳ.

Nghiêm khắc để kiểm soát chính mình không phải là điều dễ dàng, một phần do thói quen tùy tiện, do áp lực cuộc sống, do tác động từ môi trường và quan trọng hơn nữa, điều khiến người ta khó kiểm soát được bản thân đó là những khó khăn, gian khổ trên con đường làm cách mạng, là sức hấp dẫn của địa vị, tiền tài, danh vọng. Do đó, nghiêm khắc với chính mình đòi hỏi sự tự giác cao, bản lĩnh vững vàng, sự tự chủ của bản thân trước mọi cám dỗ, biết tiết chế nhu cầu, lợi ích bằng cách đặt nhu cầu, lợi ích của mình trong sự phù hợp với nhu cầu, lợi ích của người khác và của tập thể.

Thấm nhuần quan điểm của Hồ Chí Minh, trong những năm vừa qua, Đảng ta đã luôn quan tâm đến vấn đề giáo dục, rèn luyện đội ngũ cán bộ, đảng viên đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của từng thời kỳ. Văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng lần đầu tiên khẳng định “xây dựng, chỉnh đốn Đảng về cán bộ” với tư cách là một trong năm nội dung của công tác xây dựng Đảng, bên cạnh các mặt: chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên đã có những chuyển biến tích cực. Nếu khẳng định “cán bộ là nhân tố quyết định thành bại của cách mạng” thì những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử về kinh tế - xã hội sau hơn 30 năm đổi mới trong điều kiện Đảng đã lãnh đạo đất nước vượt qua khó khăn, thách thức thì không thể phủ nhận được “sự nỗ lực phấn đấu không ngừng của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, trong đó có sự hy sinh quên mình và đóng góp quan trọng của đội ngũ cán bộ, đảng viên”.

Nhìn trên phạm vi toàn cục, trước những diễn biến phức tạp của tình hình thế giới và những khó khăn, tiêu cực trong nước, đại bộ phận cán bộ, đảng viên thể hiện quan điểm vững vàng, kiên định mục tiêu, lý tưởng độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, nghiêm túc thực hiện Cương lĩnh, Điều lệ và nghị quyết của Đảng; nêu cao vai trò lãnh đạo quần chúng; giữ gìn đạo đức, phẩm chất cách mạng, sống mẫu mực, đoàn kết, thống nhất trên nguyên tắc chung, quan hệ mật thiết, gắn bó với quần chúng nhân dân. Sự nhất trí về chính trị, đồng thuận trong xã hội vẫn là cơ bản. Đó là kết quả của nhiều yếu tố trong đó có việc thực hiện nghiêm khắc với chính mình, nêu cao ý thức tu dưỡng, rèn luyện của cá nhân.

Tuy nhiên, trong một số cơ quan, đơn vị, vẫn còn trình trạng cán bộ, đảng viên mang nặng chủ nghĩa cá nhân, thủ đoạn, bè cánh, thiếu liêm, chính, chí công, vô tư, lợi dụng vị trí, chức vụ để tham ô, đục khoét, tham nhũng, ăn cắp của công; hạch sách, những nhiều cấp dưới và nhân dân, gây mất đoàn kết nội bộ; hoặc một số thì đòi hỏi Đảng, Nhà nước phải “trả ơn” (đòi quyền lợi, chế độ, chính sách...). Những vụ án lớn vừa qua cho thấy, những cán bộ, đảng viên sai phạm phần lớn đều được đào tạo cơ bản, có hiểu biết pháp luật, đều nhận thức đầy đủ về quy định của Đảng, Nhà nước, về yêu cầu đối với người đảng viên nhưng bản thân họ thiếu tu dưỡng, rèn luyện, đặc biệt là thiếu bản lĩnh chính trị (tức là chưa thực hiện yêu cầu nghiêm khắc với chính mình) do đó họ không vượt qua được những cám dỗ của lợi ích vật chất và danh vọng.

Chịu ảnh hưởng của chủ nghĩa thực dụng, một bộ phận cán bộ, đảng viên thiếu ý thức thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện, sự giác ngộ về lợi ích; lập trường giai cấp công nhân ngày càng phai nhạt, bị tư tưởng tiểu tư sản, bệnh gia trưởng, hẹp hòi ích kỷ, chủ nghĩa cá nhân chi phối. Khi gặp những biến đổi của môi trường chính trị, xã hội và những tác động tiêu cực, những người này dễ thay đổi bản chất chính trị, ngã nghiêng, dao động, mất niềm tin, mất phương hướng chính trị, tha hoá về đạo đức, lối sống.

Một số cán bộ, đảng viên có chức, có quyền ngày càng có xu hướng xa rời quần chúng; ít gắn bó với nhân dân; khoảng cách giữa họ với nhân dân có những biểu hiện gia tăng. Lối sống cá nhân hưởng thụ của một số cá nhân và gia đình cán bộ, đảng viên có chức, có quyền, có tiền đang trở nên xa lạ với đa số nhân dân, khó có thể hòa đồng với nhân dân. Sự xa cách về mức sống, lối sống làm cho cán bộ, đảng viên không hiểu quần chúng, không được sự ủng hộ của quần chúng. Xa rời quần chúng, nằm ngoài sự giám sát của quần chúng là môi trường thuận lợi để chủ nghĩa cá nhân phát triển...

Thực hiện nghiêm khắc với chính mình theo tư tưởng Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay, đội ngũ cán bộ, đảng viên của Đảng cần tiếp tục thực hiện một số nội dung sau:

Nâng cao ý thức nghiên cứu và học tập nâng cao trình độ, nhất là trình độ lý luận chính trị. Khi nhấn mạnh vai trò của lý luận, Hồ Chí Minh nhắc nhở mỗi đảng viên và cán bộ phải ra sức phấn đấu, không ngừng học tập để nâng cao trình độ văn hoá và chính trị của mình. Người cho rằng, học tập lý luận chủ nghĩa Mác - Lênin có ý nghĩa quyết định tới việc hình thành tư cách người cách mạng. Công việc cách mạng là nghìn điều muôn loại phức tạp, khó khăn. Để cân nhắc mọi hoàn cảnh phức tạp, nhìn rõ các mâu thuẫn, để giải quyết đúng các vấn đề, thì chúng ta phải *cố gắng học tập lý luận Mác - Lênin*". Lý luận Chủ nghĩa Mác - Lênin không chỉ cung cấp cho chúng ta tri thức khoa học về xã hội, tự nhiên và con người mà còn giúp chúng ta nhận thức đúng đắn thế giới quan, phương pháp luận khoa học về mọi mặt đời sống, về con đường cách mạng mà Đảng và nhân dân đang phấn đấu thực hiện. Tin và đi theo Chủ nghĩa Mác là tin vào học thuyết được xây dựng dựa trên

nhận thức khoa học và cách mạng. Niềm tin đó sẽ góp phần rèn luyện bản lĩnh chính trị của người cán bộ, đảng viên. Khi có bản lĩnh chính trị vững vàng, trong mọi tình huống khó khăn, phức tạp, trước những bước ngoặt của cách mạng, người cán bộ, đảng viên của Đảng luôn giữ được bản lĩnh của người cộng sản, không vì những cám dỗ đời thường mà vi phạm các quy định của Đảng và Nhà nước.

Thường xuyên, tự giác rèn luyện, tu dưỡng đạo đức: Đạo đức làm cho tư tưởng của người cách mạng trong sáng, khách quan, nhất quán, không có sự mờ ám, khuất tất. Đạo đức là thước đo bảo đảm cho tính đúng đắn, hữu ích, hữu dụng của chân lý, hướng vào mục đích vì Tổ quốc, vì nhân dân. Đạo đức của Đảng nói chung và đạo đức của mỗi cán bộ, đảng viên nói riêng không tự nhiên có được. “Đạo đức cách mạng không phải trên trời sa xuống”. Do đó, việc giáo dục, xây dựng và rèn luyện đạo đức của cán bộ, đảng viên cần phải tuân theo nguyên tắc “tu dưỡng đạo đức suốt đời”. Thường xuyên, tự giác rèn luyện, tu dưỡng đạo đức có vai trò quan trọng, chi phối đến hành vi của mỗi người. Đó là cơ sở để hoàn thiện nhân cách làm người, vươn tới các giá trị phổ biến: chân, thiện, mỹ, đạt đến các chuẩn mực và giá trị văn hoá.

Tích cực học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh: Trong thời gian qua, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh có giá trị và sức lan tỏa to lớn, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức tự tu dưỡng, rèn luyện mọi mặt của cán bộ, đảng viên; đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và các tệ nạn xã hội. Đặc biệt, hiệu ứng mang lại từ Cuộc vận động học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đã và đang triển khai, trở thành sinh hoạt chính trị sâu rộng trong Đảng và trong hệ thống chính trị, thu hút được đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia, tạo được sự chuyển biến tích cực về nhận thức trong Đảng, trong xã hội. Do đó, cá nhân cán bộ, đảng viên cần có ý thức tự giác thường xuyên tham gia các buổi học tập, quán triệt việc thực hiện Cuộc vận động và vận dụng tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Thấm nhuần để từ đó thực hiện một cách thiết thực, hiệu quả sự tự tu dưỡng của bản thân theo tấm gương hy sinh vĩ đại của Người vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng con người.

Nhận thức đầy đủ và sâu sắc về nguy cơ và những biểu hiện suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, nhất là khi những biểu hiện suy thoái ngày càng tinh vi, được che đậy, tô vẽ dưới nhiều hình thức khác nhau như hiện nay. Bởi nếu không thực sự tỉnh táo, sáng suốt, hoặc nhận thức mơ hồ rất có thể sẽ bị rơi vào bẫy tự suy thoái bất cứ lúc nào. Đồng thời, cán bộ đảng viên còn cần nhận thức rõ ràng về âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch khi chúng đang đẩy mạnh tấn công vào nền tảng tư tưởng của Đảng là chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Trong chiến lược “diễn biến hoà bình”, các thế lực thù địch luôn lợi dụng những khó khăn, thiếu sót trong quá trình phát triển kinh tế, xây dựng xã hội mới của chúng ta để thực hiện các hoạt động chống phá. Mục tiêu đầu tiên của chúng là làm suy yếu Đảng, làm tha hoá đội ngũ cán bộ, đảng viên. Chúng không ngừng tìm cách mua chuộc, lôi kéo cán bộ, đảng viên, gây chia rẽ nội bộ tổ chức đảng, làm cho một bộ phận đảng viên phai nhạt lý tưởng cách mạng, tha hoá về đạo đức và lối sống. Một bộ phận cán bộ, đảng viên có đời sống khá, thậm chí giàu có tôn sùng chủ nghĩa vật chất, đồng tiền, coi thường đạo lý, kỷ cương, bị cuốn theo lối sống xa hoa, hưởng thụ... không còn giữ được tư cách đạo đức của người cán bộ cách mạng. Một bộ phận có đời sống khó khăn, thấp kém, dễ bị quan, dao động, dễ bị lôi kéo, mua chuộc, kích động, lợi dụng... từ đó sinh ra tiêu cực, suy thoái.

Có thể nói, quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thực hiện nghiêm khắc với chính mình thực sự có ý nghĩa lý luận và thực tiễn sâu sắc trong xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên của Đảng giai đoạn hiện nay.

Theo Tạp chí Tuyên giáo tháng 12/2022

3. Những kết quả đạt được trong thực hiện phương châm: “Lãnh đạo nội dung gì kiểm tra, giám sát nội dung đó”

Thực hiện Nghị quyết năm 2022 của Tỉnh ủy theo chủ đề “*Đồng thuận - Sáng tạo - Phát triển*” với phương châm “*Lãnh đạo nội dung gì thì kiểm tra, giám sát nội dung đó; kiểm tra, giám sát nội dung nào thì tuyên truyền nội dung đó*”, cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện toàn diện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng theo Điều lệ Đảng quy định với tinh thần nghiêm túc, quyết tâm, quyết liệt và đạt một số kết quả quan trọng.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy chủ động tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành, triển khai đến các tổ chức đảng, đảng viên một số văn bản liên quan đến công tác kiểm tra, giám sát như: Quy định số 351-QĐ/TU, của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về quy trình kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng và nguyên tắc, nhiệm vụ, quyền hạn của đoàn kiểm tra, giám sát; Quy định số 329-QĐ/TU về trách nhiệm và xử lý trách nhiệm của cấp ủy, cơ quan chủ trì và người đứng đầu trong triển khai, tổ chức thực hiện nghị quyết của Đảng; người đứng

đầu, cấp phó của người đứng đầu ở các cơ quan, đơn vị, địa phương trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; Chương trình số 23-CTr/TU, của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Kết luận số 34-KL/TW của Bộ Chính trị về Chiến lược công tác kiểm tra, giám sát của Đảng đến năm 2030 và Kế hoạch số 136-KH/TU, ngày 10/5/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý ủy ban kiểm tra các cấp...

Tham mưu Tỉnh ủy ban hành và triển khai thực hiện Chương trình kiểm tra, giám sát của Tỉnh ủy năm 2022, trong đó kiểm tra, giám sát 09 chuyên đề, gồm 05 kiểm tra, 04 giám sát đối với 34 tổ chức đảng và 34 đảng viên; phân công 02 tổ giám sát thường xuyên đối với 04 tổ chức đảng và 04 đảng viên là cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý. Qua kiểm tra, giám sát giúp các tổ chức đảng và đảng viên kịp thời phát huy ưu điểm, khắc phục hạn chế, thiếu sót trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác xây dựng Đảng, nhất là quy chế làm việc. Kiểm tra chấp hành 12 đồng chí Tỉnh ủy viên, lũy kế đến nay đã kiểm tra chấp hành 15/49 đồng chí.

Ủy ban kiểm tra các cấp tham mưu cấp ủy kiểm tra 713 tổ chức đảng và 9.608 đảng viên; giám sát 478 tổ chức đảng và 573 đảng viên. Qua kiểm tra giám sát 100% tổ chức đảng và 10.175 đảng viên thực hiện tốt nội dung kiểm tra, giám sát; 11 đảng viên thực hiện chưa tốt, đã phê bình rút kinh nghiệm; giải quyết khiếu nại kỷ luật 03 đảng viên, kết quả giữ nguyên nội dung và hình thức kỷ luật. Bên cạnh đó, ủy ban kiểm tra các cấp tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện khá toàn diện nhiệm vụ theo Điều 32 Điều lệ Đảng như: (1) Kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 09 tổ chức đảng và 132 đảng viên; trong đó, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy kiểm tra 13 đảng viên, ủy ban kiểm tra huyện ủy và tương đương kiểm tra 40 đảng viên; ủy ban kiểm tra cơ sở kiểm tra 44 đảng viên và chi bộ kiểm tra 35 đảng viên. Qua kiểm tra kết luận 03 tổ chức đảng và 14 đảng viên không có vi phạm; 06 tổ chức đảng (chiếm 66,7%) và 118 đảng viên (chiếm 89,4%) có vi phạm; trong đó vi phạm đến mức phải thi hành kỷ luật và đã thi hành kỷ luật 81 đảng viên, chiếm 68,6% số đảng viên vi phạm; 37 đảng viên có vi phạm nhưng chưa đến mức phải thi hành kỷ luật, đã nghiêm khắc phê bình rút kinh nghiệm. (2) Kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát 595 tổ chức đảng; kiểm tra việc thi hành kỷ luật 180 tổ chức đảng. Qua kiểm tra kết luận 01 tổ chức đảng chưa làm tốt công tác thi hành kỷ luật đảng viên, đề nghị tăng hình thức kỷ luật 01 trường hợp. (3) Giám sát chuyên đề 388 tổ chức đảng và 331 đảng viên, kết quả 100% tổ chức đảng và 322 đảng viên thực hiện tốt nội dung giám sát, có 09 đảng viên chưa thực hiện tốt, đã phê bình, rút kinh nghiệm. (4) Kiểm tra tài chính đảng đối với 03 tổ chức đảng, trong đó có cơ quan cấp ủy cùng cấp. Qua kiểm tra kết luận đề nghị xuất toán, thu hồi 196 triệu đồng. (5) Giải quyết tố cáo 08 đảng viên (có 06 đảng viên là cấp ủy viên các cấp). Nội dung tố cáo: Việc giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống 07 trường hợp; đất đai, tài nguyên, khoáng sản 01 trường hợp; qua giải quyết kết luận 01 trường hợp chưa có cơ sở kết luận, 03 trường hợp tố sai, 05 trường hợp tố đúng và đúng 01 phần, trong đó đúng có vi phạm 02, phải thi hành kỷ luật và đã thi hành kỷ luật 01 trường hợp. (6) Giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng 02 đảng viên, kết quả giữa nguyên nội dung và hình thức kỷ luật. (7) Kiểm tra 687 tổ chức đảng và 6.601 đảng viên về thu, nộp, quản lý và sử dụng đảng phí. Qua kiểm tra kết luận 01 tổ chức đảng có vi phạm. (8) Các tổ chức đảng đã thi hành kỷ luật 03 tổ chức đảng với các hình thức: 02 Khiển trách; 01 Cảnh cáo và 163 đảng viên, tăng 40,5% so cùng kỳ năm 2021 (163/116), trong đó cấp ủy viên các cấp 58 đồng chí, chiếm 35,6%, bằng các hình thức: Khiển trách 92, Cảnh cáo 44, Cách chức 06 và Khai trừ 21 đảng viên. Nội dung vi phạm: Những điều đảng viên không được làm; tài chính, ngân hàng, đầu tư, xây dựng cơ bản; thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo; nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc; chính sách dân số, kế hoạch hóa gia đình; phẩm chất đạo đức, lối sống; tham nhũng, cố ý làm trái...

Tổ chức 02 Hội nghị Tọa đàm “Thực hiện đồng bộ các giải pháp kéo giảm tỷ lệ đảng viên vi phạm đến mức phải xử lý kỷ luật” và “Đề cao vai trò, trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo của người đứng đầu cấp ủy, ủy ban kiểm tra thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp trong Chiến lược kiểm tra, giám sát của Đảng”. Phối hợp với Trường Chính trị tỉnh mở 06 lớp bồi dưỡng, tập huấn, cập nhật kiến thức công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng cho 786 đồng chí học viên cấp cơ sở và huyện ủy viên;... Đồng thời, phối hợp đẩy mạnh tuyên truyền công tác kiểm tra, giám sát của Đảng theo phương châm “kiểm tra, giám sát nội dung gì thì tuyên truyền nội dung đó”; thực hiện tuyên truyền qua các chuyên mục phát thanh và phóng sự truyền hình định kỳ (04 chuyên mục phát thanh và 02 phóng sự); đăng trên Báo Đồng khởi, tờ tin phục vụ lãnh đạo của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Tạp chí Ủy ban Kiểm tra Trung ương nhiều tin, bài viết, văn bản mới và công khai kết quả các kỳ họp Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng nhằm nâng cao nhận thức, tạo sự đồng thuận trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện; đồng thời nhân rộng mô hình hay về công tác kiểm tra, giám sát góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Tỉnh ủy năm 2022.

Từ những kết quả đạt được nêu trên, đã tích cực góp phần thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết của Tỉnh ủy năm 2022, nhất là tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, phát triển kinh tế- xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, nâng cao đời sống nhân dân.

Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy

4. Tình hình an ninh trật tự trên địa bàn thành phố Bến Tre tháng 12/2022

Tình hình an ninh chính trị trên địa bàn được giữ vững. Trên lĩnh vực trật tự an toàn xã hội, phạm pháp hình sự phát hiện 24 vụ (giảm 04 vụ); trong tháng xảy ra 05 vụ, 19 vụ xảy ra trước đây nay xác định có tội phạm, đã làm rõ 15/24 vụ, với 22 đối tượng. Tệ nạn xã hội: 09 vụ (tăng 02 vụ), 45 đối tượng vi phạm, cụ thể: sử dụng trái phép chất ma túy 06 vụ, đánh bạc 03 vụ, phát hiện 45 đối tượng vi phạm. Đã xử phạt 28 đối tượng số tiền 34.750.000 đồng, còn 17 đối tượng đang củng cố hồ sơ xử lý. Tai nạn giao thông (TNGT): xảy ra 04 vụ, làm 04 người chết, 02 người bị thương (tăng 01 vụ, 01 người chết, 02 người bị thương).

Kết quả đấu tranh phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội: bắt 05 vụ tàng trữ trái phép chất ma túy với 05 đối tượng; triệt xóa 05 tụ điểm sử dụng trái phép chất ma túy, 20 đối tượng vi phạm; triệt xóa 03 tụ điểm đánh bạc, mời làm việc 12 đối tượng vi phạm; triệt xóa 02 nhóm đối tượng cho vay, đòi nợ trên địa bàn phường Phú Khương, mời làm việc 20 đối tượng có liên quan; triệt xóa tụ điểm tiêu thụ xe không rõ nguồn gốc, tại hộ kinh doanh Gia Hân, số 916/D, ấp An Thuận A, xã Mỹ Thạnh An; giải tán, phá rã 08 tụ điểm đánh bạc; kiểm tra ma túy 159 đối tượng (đương tính 32 đối tượng).

Tuần tra khép kín 51 lượt, giải tán 65 nhóm, 422 đối tượng tụ tập về đêm (phát hiện 02 vụ, 02 đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy, đã khởi tố vụ án). Tổ chức tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ 99 lượt, kiểm tra 1.127 phương tiện, lập biên bản 92 trường hợp, giáo dục tại chỗ 1.035 trường hợp, tạm giữ 40 phương tiện, 52 giấy tờ liên quan.

Kiểm tra 04 cơ sở kinh doanh trên địa bàn. Qua kiểm tra phát hiện 04 cơ sở vi phạm kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ, tổng giá trị hàng hóa khoảng 24.000.000 đồng. Đã xử phạt 03 cơ sở với tổng số tiền 10.000.000 đồng, còn 01 cơ sở đang củng cố hồ sơ xử lý. Kiểm tra 333 cơ sở lưu trú, 65 hộ dân, qua kiểm tra xử phạt 02 cơ sở vi phạm không thông báo lưu trú với số tiền 6.000.000 đồng, 03 đương sự không thông báo lưu trú số tiền 2.250.000 đồng, nhắc nhở 24 nhà cho thuê chưa ghi đầy đủ thông tin khách đến lưu trú. Kiểm tra phòng cháy chữa cháy (PCCC) 203 cơ sở kinh doanh, kết quả xử phạt 01 cơ sở vi phạm số tiền 10.000.000 đồng (không xây dựng phương án PCCC, sử dụng người chưa qua tập huấn nghiệp vụ PCCC trong sản xuất); hướng dẫn, nhắc nhở 196 cơ sở phải xây dựng phương án PCCC và trang bị đầy đủ các phương tiện PCCC theo quy định.

Để đảm bảo tình hình an ninh trật tự trong những tháng đầu năm 2023, các cấp ủy, chính quyền cần tăng cường công tác tuyên truyền trong nhân dân thực hiện có hiệu quả việc phòng, chống các loại tội phạm; mở các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, tập trung cao điểm vào các ngày lễ, tết và các sự kiện chính trị diễn ra trên địa bàn; tăng cường tuần tra, xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm các quy định không đảm bảo an toàn giao thông khi tham gia giao thông đường bộ. Phối hợp giải tòa lập lại trật tự đô thị trên các tuyến đường, các chợ trên địa bàn.

Thực hiện tốt công tác tiếp công dân, tập trung giải quyết có hiệu quả những đơn thư khiếu nại, tố cáo; phân loại, xử lý các đơn thư cho phù hợp, không để kéo dài thời gian, phát sinh những vấn đề phức tạp, khó giải quyết, đơn thư vượt cấp; phát huy có hiệu quả hoạt động hòa giải những vụ việc tranh chấp, mâu thuẫn nhỏ tại cơ sở.

Chủ động nắm tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn XH; tham mưu cấp ủy, chính quyền giải quyết các vấn đề phức tạp phát sinh. Tăng cường quản lý các đối tượng có nguy cơ tham gia tệ nạn ma túy, thực hiện tốt công tác đưa đi cai nghiện bắt buộc và giáo dục cai nghiện tại gia đình. Tập trung triệt phá các băng nhóm lưu manh côn đồ, nhất là nhóm hoạt động hình thức “*tín dụng đen*” đòi nợ thuê. Chủ động triển khai tốt các giải pháp kiềm chế kéo giảm TNGT. Phát huy tốt vai trò trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể các cấp, đặc biệt là vai trò trực tiếp tham mưu thực hiện có hiệu quả các giải pháp nhằm kiềm chế, đảm bảo ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Phương Dung (CATP)